

**แผนการดำเนินการย่อย**  
**การจัดการความรู้สำนักคอมพิวเตอร์ประจำปี 2553**

จากการประชุมกลุ่มย่อยเมื่อเดือนพฤษภาคม 2553 ได้สรุปปรับแผนการดำเนินงานในส่วนของเว็บไซต์แหล่งความรู้สำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อผลักดันให้บุคลากรสร้างองค์ความรู้ผ่านเว็บไซต์แหล่งความรู้สำนักคอมพิวเตอร์ โดยได้กำหนดเป็นแผนระยะยาวและระยะสั้น ดังนี้

**ตารางแผนการดำเนินการระยะยาว**

ระยะดำเนินงาน	ระยะเวลา	กิจกรรม	ผลลัพธ์
ก้าวแรก	ปีงบประมาณ 2551	จัดทำเครื่องมือการจัดการความรู้สู่นวัตกรรมใหม่และเผยแพร่การจัดการความรู้ให้ทั่วถึงทั้งหน่วยงาน	ได้เครื่องมือและเผยแพร่การจัดการความรู้ต่อหน่วยงาน
ก้าวสอง	ปีงบประมาณ 2552	จัดหมวดหมู่องค์ความรู้ และปลูกฝังการจัดการความรู้สู่เครื่องมือมากขึ้น	จำแนกความรู้ออกเป็นหมวดหมู่
ก้าวสาม	ปีงบประมาณ 2553-2554	ผลักดันการสร้างบทความ (ความรู้) และจัดเก็บสู่เครื่องมือมากขึ้น โดยส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทางด้านวิชาชีพ	เครื่องมือมีความรู้เพิ่มขึ้น ทั้งความรู้จากการฝึกอบรม สัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ
ก้าวสี่	ปีงบประมาณ 2555	เผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกลุ่มผู้สนใจการจัดการความรู้ (COP)	เกิดบทความ (ความรู้) ที่ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มผู้สนใจการจัดการความรู้ (COP)
ก้าวห้า	ปีงบประมาณ 2556	เพิ่มบทความ (ความรู้) ให้ครบทุกหมวดหมู่ขององค์ความรู้ที่จัดตั้งขึ้น	มีบทความทุกหมวดหมู่ขององค์ความรู้

ตารางแผนการดำเนินการระยะสั้นปี 2551

ระยะดำเนินงานก้าวแรก		
ระยะ	กิจกรรม	ผลลัพธ์
กิจกรรม	จัดทำเครื่องมือการจัดการความรู้สู่นวัตกรรมใหม่และเผยแพร่การจัดการความรู้ให้ทั่วถึงทั้งหน่วยงาน	ได้เครื่องมือและเผยแพร่การจัดการความรู้ต่อหน่วยงาน
1	ประชุมจัดหาเครื่องมือเพื่อจัดเก็บความรู้สู่นวัตกรรมใหม่	ได้เครื่องมือจัดเก็บความรู้ mediawiki tools
2	จัดทำเครื่องมือในรูปแบบเว็บไซต์	ได้เว็บไซต์เพื่อจัดเก็บความรู้ <a href="http://chilchil.swu.ac.th">http://chilchil.swu.ac.th</a>
3	จัดกิจกรรมเผยแพร่เครื่องมือการจัดการความรู้	กิจกรรมเผยแพร่เครื่องมือการจัดการความรู้
4	จัดอบรมการใช้เครื่องมือการจัดการความรู้	บุคคลกรสามารถใช้เครื่องมือการจัดการความรู้

ตารางแผนการดำเนินการระยะสั้นปี 2552

ระยะดำเนินงานก้าวสอง		
ระยะ	กิจกรรม	ผลลัพธ์
กิจกรรม	จัดหมวดหมู่องค์ความรู้ และปลูกฝังการจัดการความรู้สู่เครื่องมือมากขึ้น	จำแนกความรู้ออกเป็นหมวดหมู่
1	ประชุมคณะกรรมการกลุ่มย่อย ในการจัดหมวดหมู่ความรู้	ได้หมวดหมู่ในการจำแนกบทความ (ความรู้)
2	ปรับเปลี่ยนเว็บไซต์ให้มีหมวดหมู่การจัดการความรู้	ได้หมวดหมู่ในการจำแนกบทความ (ความรู้)
3	จัดประชุมเพื่อเผยแพร่ การนำบทความสู่หมวดหมู่ที่เหมาะสม	บุคลากรเข้าใจการนำบทความ (ความรู้) เข้าสู่หมวดหมู่ที่กำหนดขึ้น
4	เผยแพร่และให้คำแนะนำในการจัดหมวดหมู่บทความ (ความรู้)	บุคลากรเข้าใจการนำบทความ (ความรู้) เข้าสู่หมวดหมู่ที่กำหนดขึ้น

ตารางแผนการดำเนินการระยะสั้นปี 2553 - 2554

ระยะดำเนินงานก้าวสาม		
ระยะ	กิจกรรม	ผลลัพธ์
กิจกรรม	ผลักดันการสร้างบทความ (ความรู้) และจัดเก็บสู่เครื่องมือมากขึ้น โดยส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทางด้านวิชาชีพ	ผลักดันการสร้างบทความ (ความรู้) และจัดเก็บสู่เครื่องมือมากขึ้น โดยส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทางด้านวิชาชีพ
1	ประชุมเพื่อผลักดันส่งเสริมการสร้างบทความ (ความรู้) สู่เครื่องมือ	เกิดแนวทางและนโยบายการผลักดันการจัดการความรู้
2	ประชุมเพื่อจัดทำรูปแบบ “บทความที่ดี” เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้จัดเก็บความรู้ไปในทิศทางเดียวกัน	ได้รูปแบบ “บทความที่ดี”
3	จัดกิจกรรมส่งเสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้จัดเก็บความรู้ดีเด่นและกระตุ้นผู้ยังไม่ชำนาญในการจัดการความรู้สู่เครื่องมือ	ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจ
4	จัดกิจกรรมอบรมการใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน และจำแนกบทความ (ความรู้) ให้ตรงตามหมวดหมู่	หน่วยงานมีบุคลากรสามารถนำความรู้สู่เครื่องมือ
5	จัดอบรมสัมมนาเชิญวิทยากรเผยแพร่การจัดการความรู้	ปลูกฝังการจัดการความรู้